



ปีที่ 40 ฉบับที่ 46 วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ผลการประกวด Freshy Boys & Girls contest 2011

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการประกวด Freshy Boys & Girls contest 2011” ราชภัฏถวายเป็นพระราชกุศล ได้ร่วมพระบารมี 84 พรรษา” ในการประกวดครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และสponseอร์สนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ Radio OK ผู้ผลิตรายการ OK Hook ซึ่งนำศิลปินจากแกรมมี่ ทั้ง Rose ครินทิพย์ Slof Machine / พะแพง AF AIS ศูนย์ภาคใต้ และบริษัท เพชรไทย มอเตอร์เซลส์ จำกัด ร่วมถึงได้รับเกียรติจาก อู๋ วิริยะ ที่เข้ามาค้นหาดารานำหน้าใหม่ เพื่อเข้าสังกัด ซึ่งผู้สนับสนุนเหล่านี้ ยังให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด และผลการประกวดมีดังนี้

Freshy Boy ได้แก่ NS. 1 นายวัชรศ แสงแก้ว (พิวส์) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัลจาก เอไอเอส มูลค่า 3,000 บาท และ Gift Vacher จากชนพรคลินิก มูลค่า 10,000 บาท Freshy Girls ได้แก่ NS. 12 นางสาวชลธิชา เกิดปากแพรง (เฟิร์น) สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้รับเงินรางวัลจาก เอไอเอส มูลค่า 3,000 บาท และ Gift Vacher จากชนพรคลินิก มูลค่า 10,000 บาท รองอันดับ 1 Freshy Boy ได้แก่ NS. 7 นายปรเมธ เลขะสม (หนุ่ม) สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเงินรางวัลจากเอไอเอส มูลค่า 2,000 บาท รองอันดับ 1 Freshy Girl ได้แก่ NS. 16 นางสาวปรีญาภรณ์ วิสุวรรณ์ (เหมียว) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเงินรางวัลจาก เอไอเอส มูลค่า 2,000 บาท รองอันดับ 2 Freshy Boy ได้แก่ NS 5. นายธีรพงษ์ คงอนันต์ (ปอล์) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเงินรางวัลจากเอไอเอส มูลค่า 1,000 บาท รองอันดับ 2 Freshy Girl ได้แก่ NS. 6 นางสาวกรรณก ศรีนวลอ่อน (ปุ้ย) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเงินรางวัลจากเอไอเอส มูลค่า 1,000 บาท รางวัลขวัญใจอู๋ วิริยะ ได้แก่ NS. 11.นายกิจนันท์ สิงห์ทอง (แชมป์) สังกัดครุศาสตร์ และ NS. 12 นางสาวชลธิชา เกิดปากแพรง (เฟิร์น) สังกัดครุศาสตร์ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท รางวัลหนุ่มสาวหน้าใสจาก ชนพรคลินิก ได้แก่ NS. 11 นายกิจนันท์ สิงห์ทอง (แชมป์) สังกัดครุศาสตร์ และ NS. 12 นางสาวชลธิชา เกิดปากแพรง (เฟิร์น) สังกัดครุศาสตร์ ได้รับรางวัล Gift Vorcher จากชนพรคลินิกมูลค่า 5,000 บาท รางวัล Popular Vote ได้แก่ NS. 3 นายชเนต กาญจนารักษ์ (เอ็ม) รางวัลจากเอไอเอส มูลค่า 1,000 บาท และรางวัลสุดยอดนักโหวต ได้แก่ นายสมชาย รอดด้วง

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล Freshy Boys และ Girls ยังได้รับรางวัลพิเศษจากเพชรไทย ยามาฮ่า มอเตอร์เซลส์ ด้วยการได้ทดลองขี่ Fino และ Fiore 15 วัน ทุกท่านมีส่วนร่วมช่วยให้ Freshy Boys และ Girls เป็นเจ้าของรับรางวัลพิเศษนี้ได้ ส่วนวิธีการนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

วันนี้ (3 ส.ค.) ขอเชิญ อาจารย์ ชำราชากร และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง เข้าร่วมประชุมเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

สังคมมนุษย์เกมส์

“การกีฬาสร้างสามัคคี เสริมความมีวินัย
 ฝึกน้ำใจนักกีฬา พัฒนากายและจิต
 ผู้กมิตรเชื่อมไมตรี เพิ่มศักดิ์ศรีคุณค่า
 พาเกียรติและยศเพิ่มพูน เกื้อกูลถึงสังคม
 สมบูรณ์ลาภสรรเสริญ เจริญพร้อมทุกสถาน
 การกีฬาช่วยได้ หากเรารู้จักใช้ อย่างรู้เชิงกีฬา”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญ
 ทุกท่านร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
 ราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2554 “สังคมมนุษย์
 เกมส์” ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม นี้ ณ โรงยิมเนเซียม
 โดยมีกำหนดการพิธีเปิดดังต่อไปนี้

- เวลา 12.00-12.30 น. ขบวนกีฬาของทุกคณะ
 พร้อมกัน ณ บริเวณสนาม
 กีฬา 2 (สนามหน้าอาคาร 3)
- เวลา 12.30-13.00 น. ขบวนพาเหรดเคลื่อนออก
 จากที่ตั้ง
- เวลา 13.00-13.15 น. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
 นักศึกษาเปิดการแข่งขัน
- เวลา 13.30-13.55 น. การประชันเชียร์ของหน่วยกีฬา
 แต่ละคณะ
- เวลา 15.00-16.00 น. การแข่งขันวอลเลย์บอล
 รอบแบ่งสายคู่ที่ 1 ระหว่าง
 คณะมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์ พบกับ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หากท่านต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ
 หน่วยงานที่ท่านสังกัด หรือบทความดี ๆ
 ฝากได้ที่ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์
 โทรสาร 075 392039
 Email pr_nstru@hotmail.com

ข่าวจากหน่วยวิเทศสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับ
 แจ้งจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำ
 ประเทศไทยดังนี้

1. การส่งอาจารย์สอนภาษาจีนจากใต้หวันมาสอน
 ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีระยะเวลาปี โดยกระทรวง
 ศึกษาใต้หวันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
 ค่าใช้จ่ายรายเดือนละ 800 เหรียญสหรัฐอเมริกา และ
 สถาบันอุดมศึกษาไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างตอบแทน
 อื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าประกันสุขภาพ เงินเดือน และ
 ภาษี เป็นต้น สถาบันศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบคำขอ
 อาจารย์สอนภาษาจีน พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและ
 ส่งคำขอมาได้ที่ Ms.Tina Ou ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา
 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำ
 ประเทศไทย ชั้น 20 อาคาร Empire Tower 195 ถนน
 สาทรใต้ แขวงยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10210
 โทรศัพท์ 02-670-0200 โทรสาร 02-670-0200 อีเมล
 tecocomu@ji-net.com ภายในวันที่ 16 กันยายน 2554
 และส่งสำเนาใบคำขอให้สำนักงานคณะกรรมการ
 อุดมศึกษาให้ทราบด้วยทางโทรสารหมายเลข 0 2354
 5570

2. การทดสอบความรู้ภาษาจีนสำหรับนักศึกษา
 สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป จะให้ความ
 ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการวัดผลความรู้
 ภาษาจีนด้วยการทดสอบด้วยแบบทดสอบ Test of
 Chinese as a Foreign Language สถาบันศึกษาที่สนใจ
 โปรดติดต่อ Ms.Tina Ou ตามที่อยู่ด้านบนนี้

3. ทุนการศึกษาใต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2555
 โดยกระทรวงการศึกษาใต้หวันประกาศให้ทุนการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี/โท/เอก ให้แก่นักศึกษาไทย โดยผู้สมัคร
 ต้องเข้าการทดสอบภาษาจีน Test of Chinese as a
 Foreign Language ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554
 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์
 02 670 0200

ประมวลภาพการประกวด Freshy Boys & Girls contest 2011

“ราชภัฏถวายราชสดุดี ไตร่ตรมพระบารมี 84 พรรษา”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช





บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน บก.พักเที่ยง ผศ.ธีรวัฒน์ ช่างसान
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ
 พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 ตรงกับเดือน 9 วันขึ้น 4 ค่ำ
 ปีเถาะ ชาวพักเที่ยงหลังมือหนักตอนเที่ยงวันกันเอง ด้วยการหยิกเล็ก กระเช้าหน้อยตามประสาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่
 หน้าเขา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าวประเดิม น้องนัฐ (อาจารย์นัตติกานต์ สมณี) แจ้งข่าวกับพักเที่ยงว่า คุณพี่ขา มีข่าวใหญ่ ข่าวดี และ
 ข่าวเด่นค่ะ คือ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์จะให้นักศึกษาในคณะฯ ลด ละ และเลิก กิจกรรมที่ไม่
 เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แล้วให้หันมาเขย่า สั่น กระชาก อวัยวะไปตามจังหวะของเสียงเพลง โดยการตั้งโครงการเดิน
 แอร์โรบิค ที่หน้าอาคาร 16 นี้แหละค่ะ ที่แรกคิดว่าจะบริการเฉพาะอาจารย์และนักศึกษาในคณะฯ แต่ไหน ๆ จัด
 แล้ว ก็อยากให้ได้ประโยชน์กันถ้วนหน้า จึงได้จัดแจงทาบทาม รศ.วิชิต สุวรรณโนภาส มาเป็นต้นแบบในการเดิน
 แหม..คุณน้องขา ถ้าเป็นพี่วิชุด ทำไมไม่เอาพี่ละคะพลั้งกว่าเป็นไหน ๆ อู๊ย ฟังไม่จบอย่าด่วนสรุป ท่าน รศ. แนะนำ
 ว่าให้ติดต่ออาจารย์คหกรรมถ้วน เพราะเดินพลั้งมาก อู๊ย เมื่อเป็นดังนี้เหล่าน้องพี่ที่หน้าเขาเตรียมตัว เตรียมใจ
 รักษาหุ่น กระแทกความไม่สมดุลของร่างกายออกไปโดยถ้วน ส่วนวัน เวลา ที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบในระลอก
 ต่อไปจ้า

ข่าวเด่นประเด็นดัง กับกิจกรรมโครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยที่ผ่านไปด้วยความชื่นมื่นของผู้ชม และ
 ความเห็น้อยล้ำของทีมงานผู้จัด ได้ยินเสียงกระซิบมาตามสายลมและแสงแดดว่า ปีนี้ฉากสวยจัง ทำยังไง โอ๊ย
 งานนี้ก็ต้องขอบคุณ อาจารย์สมชาย สหวิศิษฎ์ ของหลักสูตรจิตรกรรมเขา ที่ได้รังสรรค์ฉากที่สวยงามและก
 ิ่งดงามให้กับโครงการ ของเขาดีจริง ๆ ทั้งตัวนักศึกษา และตัวอาจารย์ ไม่ทิ้งงานเลยก็ปี กี่ปี ก็รับหน้าที่สร้างฉาก
 แฉกด้วยการช่วยเก็บกวาดเช็ดถูอีกต่างหาก ไม่เชื่อลองทาบทามให้ไปช่วยงานดิคะ (แต่คนทาบทามต้องหน้าตาดี
 อย่างไม่เสียบนะ) มิเช่นนั้น ไม่รับประกันว่าจะได้รับความอนุเคราะห์หรือไม่ พร้อมกันนี้กระซิบเตือนมาด้วยความ
 เคารพว่า สิบบนไม่ต้อง ขอให้พูดเพราะ และมีลีลาดีอย่างไม่เสียบ เป็นอันใช้ได้ แอ่น แอน แอ่น

ข่าวขอบคุณ เรียนมิตรไมตรีที่หน้าเขาทุกท่าน ขณะนี้ ผศ.ชไมพร พุทธิรัตน์ ฝากขอบคุณมาในฝันไม่
 เสียบเมื่อคืนว่า ช่วยขอบคุณในไมตรีจิตทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานทำบุญ 100 วันคุณพ่อจรัส กันอย่างพร้อมเพรียง
 เจ้าภาพไม่มีอะไรจะให้ออกจากคำขอบคุณและอานิสงส์ผลบุญที่ได้ทำให้ถึงกับทุกท่านด้วยนะเจ้าคะ นอกจากนี้
 แล้ว สิ่งที่ไม่เสียบเห็นแล้วแอบทิ้งนั่นคือ เจ้าภาพไม่รับซองอนุโมทนา ค่ะ คนที่เตรียมไปอย่างเต็มที่อยู่
 ผศ.สุวิมล และท่านอื่น ๆ ต่างก็ยื่นซองแต่เจ้าภาพบอกไม่รับ ทุกคนทำหน้าไม่ถูกริบเก็บซองคืนกันจ้าละหวั่น
 จากนั้นถึงหน้าที่กินเลี้ยงที่ไม่เพรียงพรา้ให้ใครอยู่แล้ว ก่อนจะแจวกลับบ้านยังได้ของติดไม้ติดมือคืออกาละแม สูตร
 อร่อยของเกาะสมุย และขนมกวนปั้นเป็นก้อน อร่อยมากมาย ที่กล้าการันตีเพราะ ไม่เสียบแอบจ๊ก กลับมาบ้าน
 ด้วยความเคารพด้วยจ้า

กระแชนิดก่อนจาก ฝากบอกมิตรรักแฟนพันธุ์แท้ทุกท่านด้วยว่า ให้ช่วยอัปเดตเบอร์โทรศัพท์ที่
 ม.ราชภัฏแจกกันหน้อยนะจ๊ะ เพราะหลายเบอร์ที่เดียวที่แจ้งไว้แล้วโทรไปกลับไม่ติด อย่าง ผศ.ละของ
 ผศ.ฟองจันทร์ ะไรประมาณนี้ เมื่อก่อนมีคำพูดว่า “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก” คงต้องเปลี่ยนเป็น
 “เพื่อนกินก็หาไม่ได้ เพื่อนตายไม่มีเลยอะ”